

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (gọi tắt là *Chỉ thị số 28-CT/TW*); Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức và thống nhất trong hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hoặc kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 28-CT/TW phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhất là các chi, đảng bộ có cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng những cách thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; tập trung quán triệt, tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch số 273-KH/TU trong toàn Đảng bộ Khối

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên; đồng thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe.

- Kịp thời cung cấp các thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động, bám sát yêu cầu của Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phát triển hệ thống phúc lợi xã hội cơ bản, cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em liên thông, chất lượng và hiệu quả; xây dựng và thực hiện các tiêu chí gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các Chiến lược, Chương trình về dinh dưỡng, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em; phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quyền và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

- Nghiên cứu, rà soát các quy định quản lý Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em của Tỉnh, Trung ương để kịp thời sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác trẻ em theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện phân cấp, phân quyền, điều phối, phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Quan tâm bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền

hình tình phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc; kịp thời sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (*lồng ghép công tác tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ hoặc sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, ...*); thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy Khối (*qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối*) chậm nhất đến ngày **30/5/2024**.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Kế hoạch này trong toàn Đảng bộ Khối; định kỳ kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban

Thường vụ Tỉnh ủy.

(Đảng ủy Khối gửi Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối đến Email của tổ chức cơ sở Đảng và đăng trên trang Website của Đảng ủy Khối qua địa chỉ: dukccqinhthuan.org.vn)./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy Khối;
- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối,
- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Lưu Xuân Hải